

EE เค็งท่ายมีเซอร์ไพร์ส ลุยถือ SSRUT เพิ่มเป็น 40%

ทันหุ้น - EE ลุ้นมีกขายหุ้น บริษัทย่อย "บุญเอนก"
ก่อนโต หนุน O4/2561 ผลงานสุดอลังการ ลุ้น
ผลงานปี 2561 ทูบสถิติตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ ขานรับ
ธุรกิจไฟฟ้าเฟื่องฟู เดินหน้าเพิ่มสัดส่วน SSRUT
จากเดิมที่ราว 25% หวังเก็บเกี่ยว Cogeneration
เต็มพิกัด

นายวรเจตน์ อินทามระ กรรมการ บริษัท อี
เทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ EE เปิด
เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้
ดำเนินการขายหุ้นของธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์
และเกษตรกรรมปลูกมันสำปะหลัง และพืช
พลังงานอื่น ให้แก่ บริษัท ทรัพย์สมบัติใหม่
จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง คิดเป็นมูลค่า
ขายราว 514.59 ล้านบาท (อิงราคามูลค่าตาม
บัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30
ก.ย. 61) คาดน่าจะสามารถดำเนินการขั้นตอน
ต่างๆ ได้เสร็จสิ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

● จ่อขายหุ้นบ.ย่อย

โดยเบื้องต้นในวันลงนามทางผู้ซื้อจะชำระ
เงินมัดจำค่าหุ้นของบริษัท บุญเอนก จำกัด ให้
แก่ EE เป็นจำนวน 50 ล้านบาท และกำหนดวัน
โอนหุ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อย่างไร
ก็ตาม บริษัทมีสิทธิที่จะไม่โอนหุ้นของบุญเอนก
ให้แก่ผู้ซื้อ หากการโอนหุ้นดังกล่าวทำให้ขาด
การดำรงสภาพสถานะบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือมีสภาพการเป็น CASH
COMPANY ซึ่งหากการโอนหุ้นจะก่อให้เกิด
ความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันโอน
หุ้น ผู้ซื้อจะขยายระยะเวลาโอนหุ้นออกไปคราว
ละ 1 ปี จนกว่าจะสามารถโอนหุ้นได้ เป็นต้น



ส่วนเงินที่ได้จากการขายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว ทาง EE จะนำไปชำระค่าหุ้นส่วนที่ 2 ของ SSUT ในสัดส่วน 15% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 646.25 ล้านบาท (เดิมที่บริษัทถือหุ้นใน SSUT ในสัดส่วน 25%) เพิ่มขึ้น 40% ซึ่งส่วนที่เหลือนั้นจะมีการจัดหาจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น กู้ยืมจากบุคคลหรือจากสถาบันการ

เงินหรือการเพิ่มทุนหรือแหล่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้าของ SSUT นั้นได้เริ่มมีการเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์และจำหน่ายไฟฟ้าให้กับไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่ช่วงธันวาคมปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจุดเด่นของโรงไฟฟ้าแห่งนี้คือมีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าในลักษณะอื่นๆ เพราะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงาน ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบในระยะยาวแต่อย่างใด และนำสนับสนุนให้ภาพรวม

ธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่งบการเงินสิ้นไตรมาส 3/2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 28.83 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 6.87 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าของ SSUT เพิ่มขึ้น เป็น 41.68 ล้านบาท นอกเหนือจากรายได้จากการขายพืชผลการเกษตร

ตามโครงการร่วมปลูกกับเกษตรกรที่มีราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมสูงกว่าปีก่อน

● Q4 มีเซอร์ไพรส์

ด้านแหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม กล่าวว่าจะเติบโตก้าวกระโดด จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ราว 3.37 ล้านบาท และมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านบาท ผลมาจากโรงไฟฟ้า SSUT สามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มกำลังผลิตมากขึ้น ผลมาจากฐานผู้ใช้บริการขยายตัว ประกอบกับธุรกิจยังอาจจะมีการรับรู้รายได้จากการขายหุ้นย่อย "บุญเอนก" ที่คิดเป็นมูลค่าราว 514 ล้านบาทเข้ามาเพิ่มเติมด้วย

สำหรับผลประกอบการปี 2561 บริษัทคาดตัวเลขงบการเงินคงเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และน่าจะทำสถิติใหม่ของธุรกิจ เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ราว 3.87 ล้านบาท เพราะปีนี้จะมีการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งโครงการโรงไฟฟ้าของ SST ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนถึงราว 60 เมกะวัตต์ เพิ่มเติม